



รายการวิทยุ Human Talk

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า จากนี้ไป คนไทยไม่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว แต่คนไทยก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไป ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันท์เจ้าฉายโชคดีที่มีโอกาสได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลา และได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ หลังจากนั้นไป ก็คงจะทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งที่จะต้องระลึกถึงพระองค์ท่าน

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เชื่อว่า มีคนจำนวนมากที่จะได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ได้มีโอกาสศึกษาพระราชดำรัสแล้วก็นำมาปรับใช้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วพัฒนาตนเอง เพราะที่ผ่านมา คุณวิชัย วรธานีวงศ์เฝ้าสังเกตโดยเฉพาะคนที่เป็นจิตอาสา และเรื่องของการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ตอนนั้นคนไทยไม่มีปัญหาการแบ่งแยกมากเท่าไร ยกเว้นคนบางกลุ่มก็ถือว่าเป็นปกติของกลุ่มนั้น โดยทั่วไป คนไทยรักกันมากขึ้น

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า รายการอื่นของคุณวิชัย วรธานีวงศ์ทำให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เห็นวิธีการคิดของคุณวิชัย จึงขอเสนอ 2 เรื่อง

เรื่องแรก คุณวิชัย วรธานีวงศ์พูดถูก คือ จากนี้ไป อยากเห็นความสามัคคีในสังคมไทย โดยจะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านต่อไป รัชกาลที่ 10 จะทรงงานต่อเนื่องไป ที่คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวถึงจิตอาสา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คิดว่า จิตอาสาหรือบรรดาอาสาสมัครที่ทำ มีลูกน้องเกือบทุกคนของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีโอกาสได้ถวายงานในฐานะจิตอาสา พวกเขามีความภูมิใจ ไม่ว่าจะป็นหมวก พร้อมผ้าพันคอ จิตอาสาในประเทศไทยด้วยพระบารมีของรัชกาลที่ 10 ก็คงจะไม่ได้หยุดแค่พระราชพิธี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคุณวิชัย วรธานีวงศ์อาจจะกระตุ้นให้มีการทำงานจิตอาสา เพราะประเทศไทย เช่น กทม. ถ้าต้องพึ่งพาคนไม่เกินแสนคนที่ดูแลประชากร 5-6 ล้านคน ไม่ว่าจะป็นเรื่องอะไรต่างๆ ก็ทำไม่ได้ถ้าพึ่งพาแต่เทศกิจ ผู้อำนวยการเขต ต้องใช้บารมีของพระองค์ท่านที่จะทำงานต่อไป เรื่องความสะอาด การเก็บขยะ หรือเรื่องที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคุณวิชัย วรธานีวงศ์รวมพลังกันสอนหนังสือในโรงเรียนในกทม. ซึ่งมี 400 กว่า โรงเรียน อยากให้รายการวิทยุ Human Talk เป็นสื่อกลาง โดยอาจจะปรึกษาดร.दनัย จันท์เจ้าฉายด้วย เพราะเรื่องจิตอาสา มีประโยชน์มาก

เรื่องที่สอง งานที่จะต้องเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านต่อไปก็คือ ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดี ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมูลนิธิเราจะเป็นคนดีของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ซึ่งได้เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปบรรยายให้นักเรียนเกือบ 200 กว่าคน ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา เรื่องภาวะผู้นำของในหลวงรัชกาลที่ 9 นักเรียนได้ทำ Workshop ร่วมกันว่า พระองค์ท่านทรงมีภาวะผู้นำอย่างไร เรื่องการพึ่งตนเองในเรื่องดูแลเรื่องความพอเพียง ถ้าทำเฉพาะปีละครั้ง ก็อาจจะไม่พอ

จากนี้ไป รายการวิทยุ Human Talk จะร่วมมือกันกับโรงเรียนอื่นๆ แม้กระทั่งคุณวิชัย วรธานีวงศ์เอง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็เห็นว่า ขณะนี้ก็มีความสามารถมากพอจะเป็นวิทยากรได้

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า แนวทางที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ให้ไว้เป็นแนวทางที่ต้องลงมือทำทันที ในบทบาท ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย คุณวิชัย วรธานีวงศ์ รวมถึงหลายท่านน่าจะมีโอกาสในการช่วยเรื่องของการเติมเต็มความรู้ มุมมองต่างๆ ทั้งจากคนที่เราเชื่อว่า เขาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า มั่นใจว่า ในส่วนดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย ก็ได้ทำไปมากแล้ว ส่วนกลุ่มผู้เสียเปรียบ เช่น ในกทม. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยมีความฝันว่า วันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งแต่ก่อน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ไปสอนนักศึกษาปริญญาเอก ถ้าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำตามที่เราขอมา ก็จะไปอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็สังเกตว่า มีประโยชน์ แต่วันนี้ก็มีคนอีกกลุ่มที่ไม่มีพลังที่จะมาเชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ แต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ต้องไปหาคนกลุ่มนี้ แล้วจัดพื้นที่ให้โดยใช้เวลาไม่นาน เช่น 3 ชั่วโมง เพียงแต่แบ่งให้ประชาชนได้มีโอกาสปะทะกันทางปัญญา ถ้าพวกเขาได้แต่ฟังแต่ไม่ได้มีโอกาสมาคุยกัน การสัมมนาก็ไม่มีประโยชน์ Chira Way คือการกระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เวลาที่ยูเนสโกและโคฟี อันนันถวายการสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงลงไปสู่ระดับล่างอย่างแท้จริง แต่ทรงส่งเสริมให้คนเหล่านี้ฟังตัวเอง แล้วก็เขียนอย่างชัดเจนว่า พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ให้คนคิดนอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันนี้ ระบบการศึกษาไทยล้มเหลวเพราะการมีการบ้านมาก มีคำตอบที่ถูกต้อง $1+1 = 2$ พ่อแม่ทำการบ้านให้ลูก ลูกก็ไม่ได้มีเวลาไปคิดเรื่องวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง เรื่องต่างๆ ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำ Knowledge Camping และมาต่อเนื่องถึงค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดีของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้ทำให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาด้วย

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์





ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2015



ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2016



ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ก็เป็นโรงเรียนไม่กี่โรงเรียน มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นเครือข่าย ไม่ว่าจะ เป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนทวิธาภิเศก แต่มีโรงเรียนของกทม. ตอนนี้มีปัญหาคือ ทางผู้อำนวยการเขตของกทม. ซึ่งมี 50 กว่าคนทำหน้าที่เป็น Bureaucrat ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ปรัชญาของพระองค์ท่านโดยเฉพาะรัชกาลที่ 10 ท่านมีพระราชปณิธานจะทำเรื่อง จิตอาสา คุณวิชัย วรธานีวงศ์ไปสอนเด็กก็เป็นเรื่องที่ทำอยู่แล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีเด็กที่เสียเปรียบในสังคมมา นั่งคุยกัน แล้วหาเวทีให้ โดยศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทำร่วมกับคุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันท์เจ้าฉาย เดือนละครั้ง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.दनัย จันท์เจ้าฉายก็ บรรยายให้เด็กฟังเรื่อง ศาสตร์พระราชา เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง และที่เหลืออยู่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อาจจะ นำทีมซึ่งทำงานพวกนี้อยู่แล้วไปให้พวกเขาทำ Workshop กัน เพราะถ้าพวกเขาได้นำความรู้ต่างๆไปปะทะกับความจริง ก็เป็นประโยชน์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีวิธีการกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนรวมเพราะว่า ทุกวันนี้พ่อแม่ทุกคนคงจะรู้ว่าลูกที่ไปเรียนโรงเรียนภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยมีหลักสูตรมากแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นทฤษฎี เป็นเรื่องทางเทคนิคเพื่อสอบผ่านเลื่อนชั้นและสอบเข้าเรียนต่อ แต่ในต่างประเทศ บ่ายสองโมง ก็ให้นักเรียนไปเล่นกีฬา ถ้าจะไปดูเรื่องวัฒนธรรม ก็พาไปวัดหรือที่ต่างๆ แต่ในประเทศไทย การไปทำงานนอกสถานที่บางครั้งถือว่าผิด แม้กระทั่งพ่อแม่บางคนมองว่า การเรียนหนังสือต้องเรียนอยู่ในห้องเรียน รายการวิทยุ Human Talk ยุคต่อไป ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ เป็นอย่างที่คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ถ้าประเทศไทยมีความสงบ ทุกคนเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชามากที่สุด ประเทศไทยก็จะมีโอกาส

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้พาลูกศิษย์ไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาหลายรุ่น



คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่า กฟผ. (รุ่นที่ 10)
เข้าศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิชัยพัฒนา



คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิวิจัยพัฒนา



คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3
เข้าศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิวิจัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนากับโครงการพระราชดำริทั้ง 4,000 โครงการก็เสริมกัน ตอนนี้โครงการพระราชดำริทำไปก็มี ภาวะเป็ยบมากขึ้น รัชกาลที่ 9 จึงทรงโปรดเกล้าฯให้ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลมาเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เวลาที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็มีโครงการของพระองค์ท่านมากมาย จะอยู่ในการดูแลของสำนักงานกปร.กับ มูลนิธิชัยพัฒนาก็ไม่พอแล้ว เพราะมีโครงการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำอยู่

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงอยากให้มีมหาวิทยาลัยเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเชื่อมโยงกับบางโครงการเพราะโครงการของพระองค์ท่าน ประสบความสำเร็จ แต่ละโครงการของหน่วยงานราชการไม่ประสบผลสำเร็จด้วยเหตุผลหลายอย่าง แต่เหตุผล ใหญ่ที่สุดคือความไม่ต่อเนื่อง ความที่ไม่ต่อเนื่องอีกอย่างก็คือ มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ แยกออกมาเป็นแต่ละกรม เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร บางครั้งอธิบดี ก็อยู่ได้ 2 ปี บางทีถ้ารายการวิทยุ Human Talk ได้ไปพบบางส่วน ผู้ฟังรายการเคยชินกับวิธีการของรายการ รายการทำงานอย่างต่อเนื่อง ต้องนำเสนอแล้วมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง มีความพยายามที่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ สอนด้านการบริหารจัดการ การเกษตรและด้านต่างๆ ถ้ามีโอกาส เช่น ภาคใต้ก็ควรให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูแล ภาคเหนือก็ควรให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูแล ภาคอีสานก็ควรให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูแล โดยนำศาสตร์พระราชชาติที่พระองค์ท่านทรงสั่งสมมาเป็นเวลานานไปต่อยอดกับ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ว่าให้มีความต่อเนื่อง แล้วจะประสบความสำเร็จ

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ถือเป็นภารกิจที่สุจริตต่างๆ เวลาที่คนเราเดินหน้าทำอะไร ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง ก็จะเห็นผล ถ้าหากลงมือทำอย่างจริงจัง ภารกิจต่างๆที่มาจากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์หรือท่านอื่นๆ ได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ ก็เชื่อว่า น่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ค้นพบแล้วว่า การที่จะปรับทัศนคติของคน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เหมือนรายการวิทยุ Human Talk ซึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ทำงานร่วมกับคุณวิชัย วรธานีวงศ์มาเป็นเวลา 6-7 ปีแล้ว ถ้าขาดความต่อเนื่องหรือไม่ดีขึ้น ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำ เมื่อเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับช่วงบ่ายของเวลาท้องถิ่นเมืองนิวยอร์ก ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอพยพมาจากประเทศ อุซเบกิสถาน มีอายุ 29 ปี เซารถบรรทุกมาขับ 1 คันโดยขับในช่องทางรถโดยสารประจำทางและช่องทาง จักรยาน ทำให้มีคนตายไปทั้งหมด 8 คน ตามปกติแล้ว มีคนจำนวนมากใช้ช่องทางจักรยานในเมืองนิวยอร์ก เขาขับไปชนรถอีกคันหนึ่งก่อน ทำให้คนเสียชีวิตมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า ศาสตร์พระราชชาติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้คนเข้าใจคำว่า พอเพียง และทำให้เห็นว่า ในโลกปัจจุบัน นับจากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่อยู่แล้ว คน ไทยก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน ภัยธรรมชาติคือ

1. ความเร็ว เช่น พายุเฮอริเคนที่เร็วและหนักกว่าเดิม
2. ไม่แน่นอน
3. ทายไม่ได้

สิ่งที่คนไทยต้องเก็บไว้ในศาสตร์พระราชาก็คือ เรื่องของการบริหารความเสี่ยง การมีภูมิคุ้มกัน อย่าประมาท ไม่ควรคิดว่า วันนี้ตนเองรวยและมีอำนาจล้นฟ้าแล้วจะทำอะไรก็ได้ วันหนึ่งก็อาจจะต้องประสบภาวะวิกฤติ เวลาที่ประสบภาวะวิกฤติ ก็ต้องอยู่รอด แม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็เคยกล่าวถึงแล้ว ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า ศาสตร์พระราชาสามารถขยายไปทั่วโลกได้แล้ว และโดยเฉพาะในยุคสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือทำให้สามารถหาข้อมูลได้เร็ว บางครั้งก็ทำให้ใจหดหู่เพราะว่ามีข่าวไม่ดีอยู่ตลอดเวลา

การออกอากาศครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะกล่าวถึงปัญหาทุนมนุษย์ในมุมมองกว้างหลังจากที่ได้เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นเวลา 1 เดือน อย่างน้อยก็ยังมีวันหลงที่น่าสนใจ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เสนอว่า ในช่วงที่ผ่านมา ในโลกก็ได้ติดตามเรื่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งครบวาระ 5 ปี แล้วก็ต่ออีก 5 ปี สีจิ้นผิงจะเป็นผู้นำคนที่ 3 ของจีนที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้นำที่มีพลังมหาศาล คนแรกคือ เมาเซตุง คนที่ 2 คือ เต็งเสี่ยวผิง เมาเซตุงและเต็งเสี่ยวผิงทำงานร่วมกัน ตอนหลัง เมาเซตุงมีอำนาจแล้วก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปมากจนกระทั่งมีการปฏิวัติทางวัฒนธรรม แต่ในที่สุด เมื่อเมาเซตุงเสียชีวิตไป เต็งเสี่ยวผิงก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศ เรียกว่า เป็น 1 ประเทศ 2 ระบบ คือให้ประเทศจีนมีทุนนิยมเข้ามาแต่ยังใช้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์อยู่ หลังจากนั้น มีประธานาธิบดีอีก 2-3 คน คือ เจียงเจ่อหมิน หูจิ่นเทา แต่ละคนก็อยู่ในตำแหน่งคนละ 10 ปี แล้วเกษียณประมาณอายุ 68-70 ปี ในการประชุมครั้งนี้ สีจิ้นผิงต้องต่ออายุอีก 5 ปี ตามปกติ จะมีการเสนอคนที่จะมาเป็นตัวแทน ปราบกฏว่า ไม่มีชื่อคนเหล่านี้ขึ้นมา ปัจจุบันนี้ คนจีนคงยอมรับว่า สีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่มีความสามารถพิเศษ และมีความสามารถในการควบคุมการเมืองภายในของตนเองจึงสามารถอยู่ได้ จากการที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ดูการประชุมทุกๆ 5 ปี ยิ่งเป็น 5 ปีสุดท้ายของแต่ละคน ก็วางแผนไว้ว่า ใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ปัจจุบัน สีจิ้นผิงมีอายุ 64 ปีซึ่งถือว่ามียาอายุ่น้อยเมื่อเทียบกับผู้นำบางคนในอดีต ในระยะหลัง ก็เป็นผู้นำได้แค่ 2 สมัย สมัยละ 5 ปี รวมแล้ว 10 ปี ในยุคต่อไป ความเป็นผู้นำระดับโลกจะย้ายฐานจากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปมาอยู่ที่ประเทศในเอเชียหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไปว่า ถ้าผู้นำมีคุณภาพ ผู้นำก็สามารถอยู่ในตำแหน่งได้ถ้ามีคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นไปได้หรือไม่เพราะที่จีน สีจิ้นผิงสามารถขอความเห็นจากสภาได้เพราะสภาเป็นผู้ตัดสินใจ เหมือนรัฐธรรมนูญของประเทศจีน เมื่อสีจิ้นผิงสามารถทำได้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศจีน ก็ต้องดูต่อไปว่า ผู้นำอย่างสีจิ้นผิงจะเป็นอย่างไรในอนาคต

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ได้พยายามติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้ แล้วก็เห็นทิศทางเรื่อง Chinese Dream ฝันของจีนที่ยิ่งใหญ่ต่อจากนี้ไปในทศวรรษหน้า จีนจะนำอะไรมาเป็นตัวตั้ง โดยเฉพาะเรื่อง One Belt One Road



ล่าสุด จีนได้ปล่อยขบวนรถไฟที่วิ่งตรงไปยังยุโรปค้าขายกันยาวเหยียด ใช้เวลา 15 วันในการเดินทาง ประเทศจีนจะก้าวข้ามปัญหาหลายอย่างได้ค่อนข้างจะดีแต่อาจจะไม่ราบรื่นมากนัก แล้วในแง่การรณรงค์การแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน จีนคงทำอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ความน่าเชื่อถือของสีจิ้นผิงนั้นน่าจะมีความขึ้นเรื่อยๆ และประชาชนก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเป็น New Era ยุคใหม่ของจีน ซึ่งจะมีประชาธิปไตยในคอมมิวนิสต์ เป็นเรื่องที่น่าติดตาม

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ประเทศจีนทราบว่า ตนเองต้องใช้มาตรฐานของโลกตะวันตกมาเป็นการกำหนด ในการจะทำอะไร ก็ดูจากพฤติกรรมที่เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่ก่อนนี้ สหรัฐอเมริกาดันจีนเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เป็นมาตรฐานหนึ่ง ก็เหมือนกับประเทศไทย มาถึงจุดหนึ่ง ถ้ารัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติแล้วแสดงให้เห็นว่า ยังมีการดูแลประชาชนอยู่ แต่ก่อน ก็มีการต่อต้านโดยสิ้นเชิง รัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็ต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงของประเทศไทย ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ไปลอกมาจากฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกา คุณนายรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ยังมีความสามารถที่จะบอกว่า ต้องการให้ประเทศมีความสงบแทนที่จะมีความขัดแย้งกัน ถ้าการเมืองกลับมายุคเดิม ก็คงอยู่ไม่ได้ การที่ประเทศจีนกล้าแสดงความคิดเห็นออกมาแบบนี้ ก็อาจจะเป็นมาตรฐานหนึ่งของการเมืองในอนาคตซึ่งประเทศไทยเอง เวลาที่ทำอะไรก็ตาม ก็ต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงของประเทศว่า สถานการณ์เป็นอย่างไร วัฒนธรรมการเมืองเป็นอย่างไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตย แต่ก็ไม่ได้ต้องการให้ประเทศไทยเหมือนประเทศจีนที่ไม่มีพรรคการเมืองหลายพรรค ประเทศจีนยังมีพรรคการเมืองพรรคเดียวอยู่ เพียงแต่ว่า ความเหมาะสมที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร สิ่งที่น่าสนใจที่หนังสือพิมพ์ได้นำเสนอคือ ในขณะที่ทรัมป์ถอนตัวจากการเป็นผู้นำของโลกโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า ขณะเดียวกัน สีจิ้นผิงทำตัวเป็นผู้เห็นด้วยกับการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว น่าจะสวนทางกัน

สหรัฐอเมริกาต้องเป็นผู้นำของโลก ตอนนี้เน้น America First ก็เลยเป็นช่องว่างที่ทำให้จีนมีบทบาทขึ้นมา เพียงแต่เขาติงไว้ว่า ถ้าจีนมีบทบาทขึ้นมาแล้วเป็นบทบาทซึ่งไม่เปิดเสรีด้านความคิดเห็นของคนในประเทศมาก รวบอำนาจไว้คนเดียว และถ้ามีการทำศึกขึ้นมาในดินแดนทะเลจีนใต้ การแก้ปัญหาแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป นี่คือเรื่องภาวะผู้นำ ทางรายการได้นำเสนอภาวะผู้นำของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 4-5 สัปดาห์ติดต่อกัน มา ครึ่งนี้เป็นการกล่าวถึงภาวะผู้นำของคนในโลกและได้เห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีแต่ความเสี่ยง เพราะฉะนั้น ถ้าคนไทยสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดูแลประเทศไทย ในอนาคต ความเสี่ยงต่างๆ ก็อาจลดลงได้บ้าง

คุณวิชัย วรรณานิงค์กล่าวว่า ตอนนี้ ทิศทางของโลกเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองมาก แล้วท้ายที่สุด คนไทยต้องกลับมาประเมินตนเองว่า ในยุคปัจจุบันของประเทศไทยที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันมาก จะสามารถ ฝ่าด่านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไปได้หรือไม่

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า รายการวิทยุ Human Talk ไม่ใช่รายการการเมือง แต่ก็ต้องกล่าวถึง อนาคตของประเทศด้วย ในระหว่างที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ระบบที่มีการเลือกตั้ง คนไทยในภาคต่างๆ ก็ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อฟังรายการแล้วแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อเล็กๆ สื่อหนึ่ง แต่ถ้าต่อเนื่อง แล้วนำความถูกต้องมาพูดกันและเป็นห่วงประเทศก็จะเป็นสื่อทางสังคมสื่อเล็กๆ ซึ่งผู้ฟังก็สามารถรับฟังผ่าน สมาร์ทโฟนได้อยู่แล้ว คนที่อยู่ต่างประเทศก็ฟังรายการนี้ได้ ทางรายการพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วย ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ข้างหน้าได้ เพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรรณานิงค์และดร.दनัย จันท์เจ้า ฉายไม่มีผลประโยชน์ มีแต่ความหวังดีต่อประเทศ

คุณวิชัย วรรณานิงค์กล่าวว่า อยากจะให้คนไทยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ปรับตัวเข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง โดย สนใจและบันทึกพฤติกรรมของนักการเมือง พรรคการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วเปิดดูในวันที่ต้อง ตัดสินใจเลือกตั้งว่า ผู้สมัครแต่ละพรรคเป็นอย่างไร ในอนาคต ก็อาจจะได้นายกรัฐมนตรีที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เสนอว่า ก่อนที่ทุกคนตัดสินใจเข้าคูหาเลือกตั้ง ควรศึกษาผู้สมัครรับเลือกตั้งคือ ใคร บางแห่งในประเทศมักถูกควบคุมโดยหัวคะแนน หัวคะแนนมักเป็นผู้นำในท้องถิ่น แต่จะทำประโยชน์ให้ ประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ สังคมไทยต้องเป็นสังคมที่คิดเป็น เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เขียนทฤษฎีทุน มนุษย์ไม่ได้เขียนให้ทุนมนุษย์ทำงานเพื่อเศรษฐกิจ ต้องแข่งขันกับคนในโลกเท่านั้น แต่เขียนถึงประชาธิปไตย ด้วย เพราะประชาธิปไตยมาจากการศึกษา แต่การศึกษาของไทยไม่ได้สอนให้คนคิด หลายคนจึงถูกชักจูงจาก หัวคะแนน และหัวคะแนนโดยมากก็ถูกชักจูงด้วยเงิน ในระยะหลัง ไม่ได้มีการซื้อเสียง 1 สัปดาห์ก่อนการ เลือกตั้ง แต่ซื้อเสียงเหมือนตกเขี้ยว วางแผนไว้เป็นปี แล้วหัวคะแนนทำหน้าที่ควบคุมคะแนน รายการวิทยุ Human Talk จึงเป็นรายการที่เปิดศักราชใหม่ในเรื่อง ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง